

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษานำมาสรุปผลอภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

สมมติฐานการวิจัย

ประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครึ่งวเรือนละ 1 คน จำนวน 1,586 คน จาก 1,586 ครึ่งวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด (องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์. 2552 : 13)
2. กลุ่มตัวอย่าง กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยใช้สูตรการคำนวณของทาโร ยามานะ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 320 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบคำถาม

ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 5 ด้าน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยกำหนดคณัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 320 คน พบว่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่หมู่ที่ 3 บ้านน้ำคำ จำนวน 35 คน (ร้อยละ 10.94) รองลงมาคือ หมู่ที่ 9 บ้านดุน จำนวน 33 คน (ร้อยละ 10.30) หมู่ที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ จำนวน 32 คน (ร้อยละ 10.00) หมู่ที่ 6 บ้านหัวช้าง จำนวน 29 คน (ร้อยละ 9.07) หมู่ที่ 16 บ้านโนนสวรรค์พัฒนา จำนวน 26 คน (ร้อยละ 8.13) หมู่ที่ 14 บ้านโนนสวรรค์จำนวน 23 คน (ร้อยละ 7.19) หมู่ที่ 5 บ้านส้มโฮง จำนวน 23 คน (ร้อยละ 7.19) หมู่ที่ 7 บ้านโนน จำนวน 23 คน (ร้อยละ 7.19) หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาแสงจำนวน 20 คน (ร้อยละ 6.25) หมู่ที่ 13 บ้านโนนใหม่ จำนวน 16 คน (ร้อยละ 5.00) หมู่ที่ 2 บ้านบักตู จำนวน 15 คน (ร้อยละ 4.69) หมู่ที่ 4 บ้านฮ่อ) หมู่ที่ 15 บ้านเลิงแก จำนวน 11 คน (ร้อยละ 3.12) หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง จำนวน 8 คน (ร้อยละ 2.80) และหมู่ที่ 12 บ้านพยอม จำนวน 4 คน (ร้อยละ 1.25)

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รองลงมา คือ ด้านพัฒนาการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ปรากฏ ดังนี้ ควรมีการอบรมอาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชนเพื่อเป็นรายได้เสริม (34) ควรหาตลาดให้กับผลผลิตของประชาชน (21) ควรเร่งสร้างถนนคอนกรีตให้ครบทุกสาย (17) ควรให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (14) ควรจัดตั้งกลุ่มต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด (11) ควรมีการอบรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับประชาชน (8) ควรมีการพิมพ์เอกสารความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนได้ศึกษา (6) และควรส่งเสริมกิจกรรมภายในครอบครัว (6)

อภิปรายผล

จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษานำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิเป็นบางครั้ง ยังไม่ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพเพียงบางอาชีพเท่านั้น

2. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ สนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษายังไม่ครบทุกระดับ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมเพียงบางครั้งเท่านั้น

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ก่อสร้างถนนยังไม่ครบทุกสาย และมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางยังไม่ครบทุกสาย

4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ควบคุมป้องกันการเกิดโรคติดต่อในท้องถิ่น เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น และการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจำ

5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนนสวรรค์ มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพียงบางครั้ง ไม่ได้มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ วรรณคดี (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ วิสูตร จงชูวิชัย (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือ ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ชิดารัตน์ มารสินธุ์ (2549 : 68) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยปัญหาด้านการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมทุกปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง วิสูตร จงชูวิชัย (2549 : 79) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือ ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : 81) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแ่กดำ อำเภอแ่กดำ

จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวม มีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 84) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบล เกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน โดยรวมมีการพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : 82) ได้ทำการวิจัยระดับการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงาน เทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับเดือนเพ็ญ แสงสายรุ้ง (2545 : 82) ได้ทำวิจัยการตรวจสอบ ยุทธศาสตร์ การกำจัดขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบ้านคู่มือ โดยใช้นักเรียนเป็นสื่อ ผลการวิจัยพบว่ายุทธศาสตร์การกำจัดขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน การกำจัดขยะมีผลอยู่ใน ระดับมาก ไม่สอดคล้องกับคุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : 79) ได้ทำการวิจัยเรื่องการดำเนินงานตาม บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยส่วนรวมเห็นว่า มีการดำเนินงานตามบทบาทของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับบรรลพ แก้วมนตรี (2547 : 81) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการ พัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร พบว่า ด้านการ พัฒนาสังคม โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548 : 70) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาล ตำบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาล ตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับทวีศักดิ์ ปีกษา (2550 : 77) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 198 คน ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า คิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมาก

สมมติฐาน ประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์สำรวจความประสงค์และความต้องการของประชาชนทุกครั้งก่อนที่จะนำมากำหนดเป็นแผนและโครงการในการดำเนินงาน
2. การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ได้เชิญผู้นำชุมชน เช่นผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำกลุ่มอาชีพมาประชุมเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ไม่แยกการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ดำเนินการโดยภาพรวม

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548 : 70) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับวิสูตร จงชูวนิชย์ (2549 : 79) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ ทั้งโดยรวมและรายด้าน ทั้ง 9 ด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับธิดารัตน์ ชมารสินธุ์ (2549 : 68) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : 84) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของ

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คณะกรรมการชุมชนเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เด่นดวง สูบุตรดี (2550 : 81) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ พรณธิพา สมศรีดา (2550 : 82) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคาม เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : 84) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนที่มีอายุแตกต่างกันโดยรวมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษา ได้กำหนดข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 1.1 ควรมีการบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีน้ำในการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ
- 1.2 ควรมีการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ
- 1.3 ควรปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนทุกสายอย่างสม่ำเสมอ
- 1.4 ควรจัดกิจกรรมการป้องกันปัญหาเสพติดเป็น ประจำ
- 1.5 ควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้กับประชาชนเป็นประจำ
- 1.6 ควรจัดทุนเรียนดีให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
- 1.7 ควรฝึกอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจากอาชีพเกษตรกร

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น และหมู่บ้านที่ 13 และ 16 พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษา

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษากรณีหมู่บ้านที่ 13 (บ้านโนนใหม่) และหมู่บ้านที่ 16 (บ้านโนนสวรรค์พัฒนา)



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY